

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Trong ngày 28/9/2021, đã xét nghiệm RT-PCR 5.019 mẫu (1.096 mẫu đơn, 3.923 mẫu gộp) cho 38.255 người và test nhanh 6.470 mẫu (6.221 mẫu đơn, 249 gộp) cho 6.556 người. Kết quả khẳng định có 07 ca dương tính (giảm 07 so ngày hôm qua). Tổng số ca dương tính: 8.282 ca.

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Nói lỏng tới đâu, quản lý chặt tới đó

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các lực lượng tăng cường kiểm soát các chốt liên tỉnh, đặc biệt là các tỉnh đang có diễn biến dịch phức tạp; siết chặt quản lý người di cư; phân tích, đánh giá đúng tình hình địa phương và chuẩn bị kịch bản định hướng sau ngày 30/9 để có sự chủ động trong tình huống chuyển trạng thái.

Kiểm soát dịch nhưng phải có những yếu tố nói lỏng để khôi phục, phát triển kinh tế. Trong đó, nói lỏng tới đâu cần quản lý chặt đến đó – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh; đồng thời yêu cầu các địa phương đánh giá sau 01 tuần triển khai dạy và học trực tuyến, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Thành phố Cao Lãnh chuẩn bị kế hoạch phục hồi kinh tế

Tuy dịch bệnh đang được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, do đó, địa phương cần tiếp tục chủ động thích ứng linh hoạt với tình hình để khôi phục sản xuất; nói lỏng đến đâu phải kiểm soát chặt chẽ đến đó, không để xảy ra những điểm dịch mới phức tạp – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong kịch bản tạo điều kiện cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh thì y tế tại chỗ phải được duy trì để kịp thời xử lý tình huống phát sinh; đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục vận dụng linh hoạt các hình thức để xúc tiến kêu gọi đầu tư; có phương án quản lý chặt chẽ hoạt động của các chợ, siêu thị, điểm bán lẻ các mặt hàng thiết yếu; triển khai tốt việc tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong đó tập trung cho các nhóm đối tượng ưu tiên. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Tham vấn chuyên gia y tế về phòng, chống dịch bệnh giai đoạn mới

Một số ý kiến cho rằng, khi nói lỏng giãn cách thì phải chấp nhận nguy cơ số ca mắc sẽ tăng lại, do đó cần xem xét về mức độ, phạm vi, loại hình dịch vụ được phép hoạt động sau khi nói lỏng. Đặc biệt, cần tăng cường tầm soát có trọng tâm, trọng điểm; tuyên truyền tiếp tục thực hiện nghiêm quy tắc 5K+vắc xin, trong đó bắt buộc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, không kén chọn loại vắc xin v.v..

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị chỉ giữ chốt kiểm soát Covid-19 liên tỉnh, giảm các chốt nội tỉnh, nhất là nội huyện, xã. Trong công tác điều trị, cần phân tầng lại bệnh viện, cơ sở điều trị phù hợp với tình hình mới; chú ý nâng cao năng lực y tế tuyến huyện, xã; đối với các

trường hợp F0 không triệu chứng hoặc nguy cơ lây nhiễm không cao thì mạnh dạn áp dụng biện pháp cách ly F0 tại nhà v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Tổng kết chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại

Trong giai đoạn 2017 - 2021, cả nước có 378 trường hợp tử vong vì bệnh dại tại 52/63 tỉnh, thành phố; trung bình mỗi năm có 76 người tử vong, giảm 15% so với giai đoạn 2012 – 2016.

Tại Đồng Tháp, trong 05 năm qua, toàn tỉnh có hơn 153.000 động vật nuôi (tổng đàn bình quân 30.600 con/năm); đã tiêm ngừa bệnh dại cho trên 82.000 động vật nuôi, tỷ lệ đạt 53,49%/năm; số ca bị súc vật cắn đi tiêm phòng dại dự phòng là trên 88.000 lượt người và có 05 ca tử vong do bệnh dại lâm sàng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949